



TIN-TỨC HỘI-THÀNH



BẮC - HẠT

Kiến-an. — Hội-thành Kiến-an đây cũng như nhiều Hội-thành khác, đã trải nếm cảnh tang-thương, con cái Chúa cũng đồng phần tan-tác với dân cư thành phố trong các năm qua! Nhưng thật « Đức Chúa Trời không ngậm giận đến đời đời, nên Ngài vẫn nhịn-nhục chờ đợi

cho mọi người ăn-năn», Ngài đã ra ơn mở cửa giảng Đạo Cứu-rỗi của Ngài lại cho đồng-bào thành-phố đây gần 1 năm nay. Trước-cả thuê phố, nhưng nay Ngài lại ban ơn

cảm-dộng lòng nhà chức-trách trong thành-phố vui dành riêng cho một miếng đất giữa thành phố rộng trên nghìn thước vuông để Hội-thành xây cất một nhà thờ Chúa và rao giảng Tin-lành của Ngài. Ngài cũng cảm-dộng Hội Truyền-giáo tán-trợ, và anh em con cái Chúa gần xa cũng quyền giúp theo hảo-tâm để xây cất nhà thờ.

Dầu trải nhiều cảnh khó-khăn hồi-cư rồi lại di-cư, nhưng anh em cũng hết lòng sốt-sắng chung góp công của để tiến-hành nhà Chúa. Thêm nữa, ma-quỉ không ngừng hoạt-dộng, tìm đủ cách để ngăn-trở việc xây cất ấy!

Nhưng Chúa là Đấng « mở thi không ai đóng được » đã can-thiệp mạnh, nên công-việc vẫn được cứ tiến hành. Nhà xây gần xong, nhưng số tiền đã có chỉ đủ xây tường lợp mái thôi, còn phải làm cửa lảng nền đóng trần và sắm bàn ghế cùng mọi khi-mạnh khác, thì Hội-thành chúng tôi vẫn đương ngửa

trông vào ơn giàu-có và lời hứa thành-tin của Chúa hành-dộng trong các con cái của Ngài khắp nước, là những ông bà anh chị em có hằng sản lẫn hằng-tâm dâng giúp, hầu nhà Chúa tại đây sớm



Ban trị-sự Nam-hạt — Từ trái sang phải: Nguyễn-thanh-Hằng, Thái-v-Nghĩa, Trần-thự-Quang, Đoàn-v-Miêng, Trần-xuân-Hỷ, Phan-tấn-Trauh.

đến ngày Khánh-thành và Cung-hiến cho Chúa cách vui-vẻ long-trọng. Chúng tôi xin đây lòng cảm tạ mà mong đợi! — Truyền-đạo Đỗ-văn-Đệ.

NAM - HẠT

Sai-gòn. — Hội-đồng thường-niên Nam-hạt lần thứ 24 đã họp tại Giảng-đường Hội-thành Sai-gòn từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 7 dương-lịch năm 1951 (buổi chiều ngày 20/7/51 là Hội-đồng Truyền-đạo) dưới sự chủ-toạ của Chủ-nhiệm Mục sư Trần-thự-Quang. Khẩu-hiệu của Hội-đồng là Ê-sai 26: 12.

Hiện-diện 80 đại-biểu chánh-thức, gồm có hai nhơn-viên của Ban-trị-sự

Hội-thánh Sa-đéc kiêm Cái-tàu-hạ. Nay nhơn đợc T. K. B. thấy rõ cảnh-ngộ của Hội-thánh Cái-tàu-hạ, ông bà động lòng thương-yêu gởi giúp 100\$00. Chúng tôi xin thành-thật cảm tấm lòng quý hóa của ông bà. Xin Chúa ban ơn lại trên ông bà theo lòng tốt của ông bà. — *Mục-sư Diệp-văn-Cần.*

Tin mừng : Thầy Đổ-thành-Ngời ở H.T. Sóc-sãi, tốt-nghiệp Trường Kinh-Thánh tại Đà-nẵng niên-khoá 1950-51, đã đẹp duyên cùng cô Nguyễn-thị-Lý con gái ông bà Nguyễn - văn-Chính Tư-hóa H. T. Vĩnh-long. Lễ thành-hôn đã cử-hành tại Giảng-đường Vĩnh-long vào ngày 12/8/51. Bản báo xin có lời mừng với hai họ, và cầu chúc thầy cô vui cùng GIAI - LÃO trong tình thương-yêu và chức-vụ thánh của Cứu-Chúa Jêsus Christ ! — *T.K.B.*

TRUNG - HẠT

Pleiku : Con trai chúng tôi tên Phạm-xuân-Thành đau nặng từ tháng ba. Nhờ lời cầu-nguyện thiết-tha của con-cái tôi-tớ Chúa khắp nơi nên hôm 14 tháng 6 thình-linh em ngồi dậy đợc và khởi-sự nói theo cùng ngợi-khen, tạ ơn Chúa. Kể em bắt đầu ăn uống đợc. Nhưng hiện em còn yếu lắm nhứt là tâm-trí em chưa hồi-linh và cũng chưa đủ sức để bước đi một mình đợc.

Chúng tôi thâm cảm lòng yêu-mến các tôi-tớ con-cái Chúa xa gần lâu nay đã cầu-nguyện thiết-tha xin Chúa chữa em. Và cũng thành-thật nhớ ơn những sự giúp-đỡ, những lời khuyên-dạy an-ủi của các tôi-tớ con-cái Chúa đối với chúng tôi trong những ngày hoạn-nạn thử-thách lớn-lao.

Chúng tôi lại nài quý ông bà lần nữa xin nhớ đến em trong những giờ cầu-nguyện. Cầu xin Đức Chúa Trời Giê-hô-va Ra-pha, Đấng chữa bệnh sớm cho tâm-trí em đợc bình-phục. Cũng xin nhớ đến chức-vụ chúng tôi mà thiết-đạo thêm cho hầu chúng tôi đợc Chúa dẫn-dắt trong đường-lối, ý-chỉ

và chương-trình Ngài về việc đi đến Dran để truyền Tin-lành cho chi-phái Cru ở đó. Chúng tôi xin cảm ơn trước. — *Truyền-giáo Phạm-xuân-Tin.*

Lời kêu gọi thiết-tha. — Không đợc lớn tiếng dài dòng thì ai ai cũng biết rõ cả trăm phần trăm rằng mối quan-liên giữa nhà Trường Kinh-Thánh tại Đà-nẵng với toàn-thể Hội-thánh Tin-lành Việt-nam nó mật thiết là dường nào rồi ! Mà đã vào cái lê trưng-quan trưng-liên thì cũng rất cần đến sự tương-trợ. Vậy, từ nay chúng tôi **mở một ngân - quỹ lạc-trợ cho Trường Kinh-thánh ở Đà-nẵng**, lấy tên là « GÓP PHẦN BÓN GỐC ». Kêu gọi toàn-thể con cái Chúa giữa đồng bào tùy hảo-tâm quyên-trợ đợc bao nhiêu tốt bấy nhiêu, gởi về cho tôi nhận vào ngân-sách nhà Trường để giúp phần thuốc-men hoặc thêm phần nuôi học-sanh tại nhà trường. Các quý Hội-thánh lạc-quyên chung, hay ông bà nào muốn giúp riêng ít nhiều đều đợc cả. Tôi sẽ lần-lượt đăng quý phương-danh lên mục này của T K B. Điều này rất cần, không nói các quý ông bà anh chị em cũng rõ lắm rồi. Xin các quý ông bà anh chị em vui lòng kip giúp cho. Chúng tôi xin đợc đón nhận với tất cả tấm lòng biết ơn. — *Ông-văn-Huyền.*

Hết lòng cảm tạ. — Bà Hữu và bà Khanh ở An-hóa dâng giúp Thánh-kinh-báo 100\$00. Bà Nguyễn-v-Nhung ở Thanh-quít cũng dâng 30\$00. Cầu Chúa ban ơn lại cho ba bà mọi bề dồi-dào. — *T. K. B.*

Phan-rang — Chúa có đưa Giáo-sĩ Chủ-nhiệm J. D. Olsen đến thăm Hội-thánh Ngài tại đây, luôn trong hai ngày Chúa-nhựt 24 và 25 tháng 6/51 Chúa có dùng ông phấn-hưng con cái Chúa rất nhiều, một số lớn con cái Chúa khóc-lóc ăn-năn ở trước mặt Ngài. Chiều Chúa-nhựt 24 đó cũng có vào giảng cho anh em bị giam trong

Lao-xá, có ba thanh-niên ăn-năn trở lại với Chúa giữa trên 200 người. Chúng tôi xin tỏ đề các bạn đồng-lao cùng con cái Chúa đồng dâng lời tạ ơn Chúa với chúng tôi, và xin cầu nguyện thêm cho các thanh-niên đó được đứng vững trong ơn Chúa.

— *Mục-sư Lê-khắc-Chấn.*

Phan - thiết. — Nhân ông Đốc học Olsen đến thăm các Hội thánh trong này, Chúa đã dùng ông giảng dạy cho ba Hội-thánh ở đây, các tin-dồ được ơn Chúa lắm; họ đều phấn-khởi hầu việc Ngài một cách nhiệt-liệt lạ-thường. Cũng có một người trở lại cùng Chúa thêm nữa. Thiết là tài Cứu Chúa rất lạ.

— *Trích thơ ông mục-sư Lê-khắc Hòa viết ngày 20/7/51.*

Phan - ri. — Từ 27 đến 30 tháng 6/51, Hội-thánh Phan-ri có dịp tiếp cụ Olsen, trong 3 ngày nhóm họp cho tin-dồ và người ngoại rất có phước, dầu chúng tôi không đạt được chương-trình theo ý muốn, thì thấy Chúa có làm việc, con cái Chúa được phấn khởi; giữa người ngoại có một tiếng dội vang-dộng về đạo Chúa, nhưt là giới trí-thức. Vì ở Phan-ri người ta đương lo chấn-hưng tôn-giáo, và trong mỗi người dường như phải có một « Cái Đạo ». Xin nhớ cầu-nguyện cho đề Chúa dùng hột giống ấy được gặp những đất tốt và sớm có kết quả.

— *Trích thơ ông Trần-văn-Tùng viết ngày 4/8/51.* — T. K. B.